

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Con Én Và Mùa Xuân** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



Tô Lâm Và Tập Cận Bình

CON ÉN VÀ MÙA XUÂN

Chỉ trong vòng vài tháng của năm 2024, những biến cố trọng đại đã xảy ra trong nội bộ lãnh đạo chóp bu của đảng cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam. Chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thường trực ban bí thư và nhiều uỷ viên bộ chính trị bị cách chức. Kế tiếp, là tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần, vì bệnh hay vì một lý do bí mật nào khác, khiến tình hình chính trị ở Việt-Nam, một trong bốn nước Cộng-Sản còn sót lại trên hành tinh này trở nên bất ổn.

Một nhân vật vươn lên từ một vị thế không phải là lãnh đạo cao cấp của đảng, Tô Lâm, bộ trưởng bộ công an trở thành nhân vật số một của đảng, nắm một mình hai chức vụ: tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước. Đây là một sự kiện chưa hề có trong lịch sử đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Sau khi, sắp xếp cho những nhân vật thân cận mình vào những chức vụ trọng yếu để củng cố quyền lực của phe nhóm mình, Tô Lâm tuyên bố với cương vị lãnh đạo của mình, y sẽ đưa đất nước đến một kỷ nguyên mới. Nhưng kỷ nguyên mới như thế nào? Dân chủ, tự do hay xã hội chủ nghĩa? Dân chủ tự do thì ai cũng thấy, đó là các nước tư bản phương Tây mà điển hình là Hoa-Kỳ. Còn xã hội chủ nghĩa thì chưa ai thấy (Nguyễn Phú Trọng từng nói đến hết thế kỷ 21 chưa chắc Việt-Nam sẽ tiến đến đó). Người ta chỉ thấy Việt Nam được cai trị bởi một đảng độc tài, đàn áp người dân và tham nhũng.

Nhưng nhân lời tuyên bố này của Tô Lâm, một nhân vật từng là uỷ viên trung ương đảng, cựu thứ trưởng bộ ngoại giao đã gửi một tâm thư cho Tô Lâm đề nghị đổi mới thể chế (từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa?). Đó là ông Nguyễn Đình Bin.

Không biết lần này, Tô Lâm có để ý đề nghị của ông Bin hay gác bỏ ngoài tai, như Nguyễn Phú Trọng đã từng làm khi nhận được đề nghị của ông Bin trước đây.

Ngày xưa vua Tự Đức đã không nghe theo tấu sớ của Nguyễn Trường Tộ đề canh tân đất nước khiến Việt-Nam rơi vào tay người Pháp. Ngày nay, không khéo vì quá cứng ngắt, lãnh đạo Cộng-Sản có thể để Việt-Nam trở thành một quận, huyện của Trung-Cộng.

Một con én không làm nên mùa Xuân, nhưng nhiều con én bay trở về báo hiệu cho một mùa Xuân sắp đến. Sự xuất hiện của con én già Nguyễn Đình Bin và con én nhỏ Chu Ngọc Quang Vinh và nhiều con én nữa biết đâu báo hiệu một Mùa Xuân Việt-Nam sẽ đến như nhiều năm trước Mùa Xuân Á-Rập đã đến ở Bắc-Phi.

HCA

9/08/2024